

แอร์บัสร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ฮองกง แอร์คราฟท์ เอ็นจิเนียริง



แอร์บัสร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ฮองกง แอร์คราฟท์ เอ็นจิเนียริง ในการให้บริการการฝึกอบรมการซ่อมบำรุง
ในฮ่องกง



บริษัทแอร์บัสและกลุ่มบริษัท ฮองกง แอร์คราฟท์ เอ็นจิเนียริง (HAECO Group) ได้เข้าร่วมในสัญญาเชิงกลยุทธ์
ระยะยาวเพื่อให้บริการการฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงและวิศวกรรมในจีนแผ่นดินใหญ่และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
เฉียงใต้ โดยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ HAECO ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกง และเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท
ด้านการซ่อมบำรุงและวิศวกรรมเครื่องบินชั้นนำของโลก จะทำการเปิดตัวมาตรฐานอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และ
เทคนิคการสอนที่เรียกว่า ‘การฝึกอบรมโดยแอร์บัส’ (Training by Airbus) เพื่อนำเสนอศักยภาพในการฝึกอบรม
การซ่อมบำรุงเครื่องบินซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผู้ผลิตอุปกรณ์แบบ OEM (Original Equipment
Manufacturer: OEM) ให้กับบุคลากรของทางบริษัทแอร์บัส รวมทั้งบุคลากรภายนอกองค์กรที่อยู่ในภูมิภาคเดียว
กัน

ความร่วมมือในครั้งนี้จะใช้ประโยชน์ความสามารถจากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมด้วยสื่อในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ **การฝึกอบรม
ศักยภาพของแอร์บัส (Airbus Competence Training) หรือ เอซีที (ACT) สำหรับบุคลากรแผนกซ่อมบำรุง มี
การนำเครื่องบินแอร์บัสเสมือนจริงมาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนดิจิทัลภายในสถานที่อำนวยความสะดวก
ของ HAECO

นอกจากนี้ บริการ “การฝึกอบรมโดยแอร์บัส” สำหรับ HAECO ยังรวมถึง การรวมเอาเหล่าผู้ฝึกสอนของ HAECO
ภายในส่วน 147 ขององค์กรการฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงของแอร์บัส (Maintenance Training Organisation
Exposition หรือ MTOE) การรับรองมาตรฐานของแอร์บัส (การรับรองการบินแบบ Type Rating) และการฝึก
อบรมแบบเฉพาะสำหรับความสามารถของเครื่องบินทุกรุ่นของแอร์บัส และการเข้าสู่บทเรียนของแอร์บัส สื่อการ
เรียนการสอน เครื่องมือต่างๆ แบบเสมือนจริง และการฝึกกับเครื่องบินจริงในสถานที่อำนวยความสะดวกของ
HAECO

มร.อภัสต์ ตัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ฮ่องกง แอร์คราฟท์ เอ็นจิเนียริง กล่าว “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงและการดำเนินงาน (MRO) ชั้นนำของโลก ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้านนี้ที่มีมาถึง 65 ปี กลุ่มบริษัท ฮ่องกง แอร์คราฟท์ เอ็นจิเนียริง (HAEO) มีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจที่ได้ฝึกอบรมเทคนิคขั้นเลิศแก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอากาศยานมาหลายต่อหลายรุ่น เรายินดีที่จะเริ่มดำเนินการร่วมกันด้านการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์นี้กับแอร์บัส เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น และขยายบริการด้านฝึกอบรมให้สายการบินทั่วโลกได้รับประโยชน์จากบริการของเรา

ดิดิเยร์ ลุกซ์ รองประธานบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอร์บัส กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ฮ่องกง แอร์คราฟท์ เอ็นจิเนียริง (HAEO) ในเรื่องความคิดริเริ่มใหม่นี้และมั่นใจในประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของพนักงานว่าจะส่งเสริมการใช้งานที่ประสบความสำเร็จของการฝึกอบรมโดยแอร์บัสในเอเชีย”

แอร์บัส เป็นผู้ผลิตเครื่องบินสำหรับเครื่องบินโดยสารชั้นนำของโลก ซึ่งมีเครื่องบินโดยสารตั้งแต่ 100 ที่นั่งไปจนถึงกว่า 500 ที่นั่ง แอร์บัสมีโรงงานผลิตและออกแบบเครื่องบินในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักรและสเปน รวมทั้งมีบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และในตะวันออกกลาง ยิ่งไปกว่านั้น ยังให้บริการช่างเทคนิคฝ่ายบริการลูกค้าและการฝึกอบรมด้วยมาตรฐานขั้นสูงผ่านเครือข่ายที่ขยายตัวไปทั่วโลก